

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỞ 4-5 TUỔI - LỚP MGNB2
Tên giáo viên: Lớp B2, Ngô Minh Thu, Nguyễn Thị Hương B

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 Từ 04/11 đến 08/11	Tuần 2 Từ 11/11 đến 15/11	Tuần 3 Từ 18/11 đến 22/11	Tuần 4 Từ 25/11 đến 29/11	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ, thể dục sáng	Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép với thầy cô giáo và người lớn, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về Gia Thụy, Long Biên, về Hà Nội, các nghề trong xã hội, về cô giáo, ước mơ của bé... chơi đồ chơi theo ý thích. - Khởi động : Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát của trường: 123 ta cùng đếm - Trọng động : + Tay: đưa 2 tay lên cao + Bụng: Quay người sang 2 bên + Chân: Ngồi khụy gối + Bật: Chụm tách - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng					
Trò chuyện	* Cùng trẻ trò chuyện về các hoạt động nổi bật trong ngày thành lập Phường Gia Thụy, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 . Kể tên, công việc của bố mẹ mình và một số nghề trong xã hội mà trẻ biết. Cho trẻ xem tranh ảnh về trang phục, dụng cụ và sản phẩm một số nghề trong XH: trẻ trò chuyện nói về những hiểu biết của mình. * Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/11, về ngày thành lập phường... * Trò chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ bé * Trò chuyện với trẻ về ước mơ của bé khi lớn lên sẽ làm gì? * Trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp. Nhận biết cảm xúc vui, buồn...					
Hoạt động học	T2	Vận động Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m (MT14)	Văn học Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề (MT45)	Vận động Đi thăng bằng trên ghế thể dục (MT2)	Văn học Truyện: Cô bác sĩ tí hon (MT53)	MT47, MT89, MT14, MT22, MT45, MT84, MT52, MT44, MT71, MT2, MT53
	T3	Khám phá Ngày thành lập phường gia Thụy (MT47)	Khám phá Bố mẹ bé làm nghề gì (MT52)	Khám phá Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11	Khám phá Lớn lên bé thích làm nghề gì	
	T4	Làm quen với toán Cùng cô đếm đến 4, nhận biết chữ số (MT22)	Làm quen với toán Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 đếm và nói kết quả (MT44)	Làm quen với toán So sánh chiều cao của 3 đối tượng	Làm quen với toán Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành các hình cơ bản	
	T5	Hoạt động tạo hình Vẽ chiếc cốc (MT89)	Hoạt động tạo hình Nặn sản phẩm nghề gốm (MT84)	Hoạt động tạo hình Trang trí bưu thiếp tặng cô giáo	Hoạt động tạo hình Vẽ cái trống	
	T6	Âm nhạc DH: Gia Thụy phường em NH: Bài ca Long Biên TC: Nghe âm thanh đoán nhạc cụ	Âm nhạc Âm nhạc DH: Cháu yêu cô chú công nhân NH: Ba em là công nhân lái xe TC: Tai ai tinh? (MT71)	Âm nhạc DH: Cô giáo em NH: Gia Thụy tình yêu của chúng tôi TC: Ai nhanh nhất	Âm nhạc DH: Lớn lên em sẽ làm gì NH: Ước mơ xanh TC: Những quả bóng vui nhộn	
	Hoạt động ngoài trời	* QS: Thời tiết, bầu trời, đồ dùng, dụng cụ một số nghề; vệ sinh bồn hoa cây cảnh; đếm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 4 * TCVD: Ai nhanh nhất; nhảy bao bố; Bánh xe quay, mèo đuổi chuột , gánh nước qua cầu ,vẽ phấn; xếp sỏi; chơi ĐC ngoài trời * Tham gia sinh hoạt các phòng chức năng, phòng thể chất, phòng đàn, steam.... * Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo * Giao lưu vận động, văn nghệ trong khối thứ 4 * Lao động vệ sinh thứ 5				
Hoạt động chơi góc	Góc trọng tâm: Xây dựng các công trình của phường Gia Thụy(T1); Bé làm quen với kéo(T2); Làm bưu thiếp, hoa tặng thầy cô giáo(T3); Làm sách truyện về ước mơ của bé(T4) * Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ * Góc thiên nhiên chăm sóc cây, gọi tên cây. * Góc học tập: Đếm từ 0 đến 4: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. So sánh thêm bớt trong phạm vi 4. * Góc sách: Tập kể lại chuyện: Chiếc áo ấm * Góc nghệ thuật : - Tạo hình: làm đồ dùng dụng cụ các nghề trong xã hội, làm bưu thiếp tặng cô giáo nhân ngày 20/11; vẽ tranh nghề bé thích.... - Âm nhạc: mùa hát các bài hát trong chủ đề bé thích nghề gì?					

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hành: Bê ghế về bàn ngồi ăn cơm. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. - Nói tên một số món ăn hằng ngày. Nhận biết thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng. - Nghe kể chuyện: Món quà của cô giáo, cô bác sĩ tí hon ... - Có một số hành vi tốt trong ăn uống 	
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> * Hướng dẫn trò chơi: cá ngựa, ô ăn quan. * Bổ sung BT toán, dạy trẻ học đồng dao: Đi cầu đi quán, * Lao động tập thể, dọn vệ sinh các góc chơi, lau dọn lá cây.Hát: Cô giáo miền xuôi, BỐ em là lính hải quân... * Rèn thói quen vệ sinh: gấp quần áo, chải đầu... * Chơi theo ý thích * Sinh hoạt phòng thể chất, đàn, steam... * Thử sáu biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 	
Chủ đề - Sự kiện		
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN	
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU	

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên